

Mỗi doanh nghiệp là một pháo đài phòng, chống dịch

Liên tiếp các tỉnh, thành phố xuất hiện ổ dịch Covid-19 tại doanh nghiệp (DN) trong các khu công nghiệp (KCN) và đang diễn biến rất phức tạp. Rút kinh nghiệm từ bài học của các KCN tại các tỉnh, thành phố đã xảy ra dịch, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh đã nhanh chóng vào cuộc, chỉ đạo các DN trong các KCN thiết lập cơ chế, xây dựng phòng tuyến chống dịch, sẵn sàng ứng phó với dịch Covid-19.



Sản xuất tại Công ty TNHH Điện cơ AIDI.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 6 KCN đang hoạt động với 153 DN, trong đó có 52 DN FDI. Các DN trong KCN tạo việc làm cho hơn 61.000 lao động, trong đó có 431 lao động nước ngoài chủ yếu đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Mỹ... Ông Phạm Tùng Lâm, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh cho biết: Lượng lao động tập trung đông trong các KCN chính là nguy cơ dẫn tới lây nhiễm, bùng phát dịch và hậu quả khó lường nếu không kiểm soát tốt ngay từ bây giờ. Chúng tôi đã tăng cường kiểm tra, đón tiếp, nhắc nhở các DN và người lao động cần nghiêm túc thực hiện khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế. Ngoài ra, chúng tôi cũng chỉ đạo và hỗ trợ các DN chuẩn bị các hệ điều kiện để sẵn sàng

ứng phó với dịch Covid-19 một cách kịp thời, hiệu quả. Là DN có số lao động lớn với hơn 16.000 công nhân, Công ty Tân Đệ nhận thức rõ nguy cơ và những thiệt hại nếu để xảy ra dịch Covid-19 trong DN. Ngay sau khi phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tập huấn quy trình test nhanh sàng lọc SARS-CoV-2, Công ty đã tiến hành lấy mẫu, test nhanh cho 242 lao động là F2, F3 thuộc trường hợp có nguy cơ cao và nghi ngờ lây nhiễm Covid-19. Bà Nguyễn Thị Hương Giang, Phó Tổng giám đốc

Công ty cho biết: Việc test nhanh sàng lọc không chỉ tạo cho hàng vạn lao động yên tâm từ tưởng đến nhà máy làm việc mà còn giúp chúng tôi đánh giá đúng mức độ nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trong DN để đưa ra biện pháp xử lý kịp thời. Từ mô hình điểm của Công ty Tân Đệ, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh đã triển khai tập huấn kiến thức, quy trình test nhanh, quy trình lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR và hỗ trợ test nhanh sàng lọc SARS-CoV-2 cho 560 lao động của 18 DN có đồng lao động thuộc các trường hợp có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 do

đặc thù công việc phải di chuyển, tiếp xúc với nhiều người. Ông Phan Đình Đức, Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh cho biết: Việc tổ chức test nhanh cho người lao động có nguy cơ cao là cách làm khoa học và nhanh nhất để đánh giá đúng thực trạng nguy cơ, từ đó có biện pháp ứng phó phù hợp, hiệu quả. Đây chính là kinh nghiệm, bài học rút ra từ những "ổ hồng" trong công tác phòng dịch của các KCN ở một số tỉnh, thành phố thời gian qua cần phải được khắc phục ngay. Thực tế tại các KCN ở Bắc Giang, Hải Dương

cho thấy, khi phát sinh ca bệnh hoặc chùm ca bệnh Covid-19, các DN gần như lúng túng, tê liệt trong việc xử lý kịp thời nên dẫn tới dịch lây lan nhanh ra diện rộng. Trong khi đó, thời gian qua, công tác phòng dịch của không ít DN trên địa bàn tỉnh mới chỉ dừng lại ở hoạt động tuyên truyền, thực hiện khuyến cáo "5K" để phòng ngừa, tuy nhiên điều đó chưa đủ để ứng phó với dịch bệnh. Nhận thấy bất cập đó, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức tập huấn quy trình xét nghiệm test nhanh sàng lọc vi rút SARS-CoV-2 và quy trình lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR cho 40 cán bộ chuyên môn và kỹ DN trong các KCN. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn DN thành lập các tổ tự quản an toàn Covid-19; chủ động mua sắm trang thiết bị phục vụ chống dịch như bảo hộ y tế, cồn sát khuẩn, sinh phẩm test nhanh Covid-19; khai báo y tế điện tử bằng quét mã QR-Code tại cổng công ty; hàng tuần DN tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19... Đặc biệt, các DN tự chức xây dựng động ứng phó với dịch bệnh với 3 cấp độ gồm: chưa có dịch, có người nghi nhiễm và có ca bệnh F0 hoặc chùm ca bệnh F0. Ông Nguyễn Văn Khôi, Giám đốc nhân sự Công ty TNHH TAV (KCN Nguyễn Đức Cảnh) chia sẻ: Có kịch bản

Ông Nguyễn Doãn Chung, Trưởng phòng Quản lý doanh nghiệp và lao động, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh



Ý thức chấp hành các biện pháp phòng dịch và trách nhiệm của người lao động trong việc khai báo y tế chính xác, kịp thời là yếu tố rất quan trọng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong doanh nghiệp. Chúng tôi đã chỉ đạo các doanh nghiệp ngoài thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng dịch phải tổ chức cho người lao động ký cam kết khai báo y tế trung thực, phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp và các cơ quan chức năng trong thực hiện phòng, chống dịch Covid-19. Trong quá trình kiểm tra, nếu doanh nghiệp nào không thực hiện đúng quy định phòng dịch chúng tôi sẽ yêu cầu dừng sản xuất.

Bà Phạm Thị Thắng, Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh



Chúng tôi đã chỉ đạo công đoàn của doanh nghiệp làm việc với chủ sử dụng lao động để thỏa thuận bảo đảm việc trang bị đủ đồ bảo hộ lao động, hỗ trợ vật tư y tế như khẩu trang, dung dịch sát khuẩn cho công nhân. Thực hiện tốt quy định về giãn cách, vệ sinh nhà xưởng, tạo môi trường thông thoáng. Đặc biệt, khi doanh nghiệp không tổ chức ăn ca tại bếp ăn tập thể, khuyến khích người lao động tự mang cơm và ăn tại chỗ; đề nghị lãnh đạo doanh nghiệp bảo đảm chi trả đúng, đủ chế độ, chính sách và có trách nhiệm hỗ trợ bảo quản thực ăn cho người lao động, tránh xảy ra việc mất vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ông Vũ Ngọc Cầu, Trưởng phòng An toàn vệ sinh môi trường, Công ty Tân Đệ



Chúng tôi đã đẩy mạnh tuyên truyền; chuẩn bị sẵn sàng các trang thiết bị phục vụ công tác chống dịch; xây dựng phương án ứng phó với các cấp độ dịch; tập huấn kiến thức, quy trình phòng dịch cho các thành viên ứng phó khẩn cấp của Công ty. Chúng tôi chủ động lập kế hoạch và sẽ tổ chức diễn tập để các tập thể, cá nhân trong Ban Chỉ đạo, các đội phản ứng nhanh nắm vững nghiệp vụ, không bị lúng túng khi có tình huống xảy ra và kịp thời bố trí những nội dung hạn chế của phương án, quyết tâm ứng phó hiệu quả với dịch Covid-19.

và phương án cụ thể để ứng phó với dịch Covid-19, chúng tôi chủ động, không bị lúng túng nếu xảy ra tình huống có dịch tại DN, giúp người lao động yên tâm làm việc. Truy vết nhanh, khoanh vùng và cách ly kịp thời

chính là giải pháp quan trọng ứng phó với dịch Covid-19 hiện nay. Thực hiện đúng phương châm đó, các DN trên địa bàn tỉnh đã tổ chức lập, cập nhật danh sách, thông tin của người lao động và báo cáo Ban Quản lý Khu kinh tế và các

khu công nghiệp tỉnh, chính quyền địa phương nơi người lao động cư trú để sẵn sàng phối hợp trong việc truy vết và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch có hiệu quả, quyết tâm không để lây lan trong cộng đồng.

KHẮC DUẤN

ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÀNH ĐẠT Lãnh đạo doanh nghiệp phát triển bền vững

Sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Đảng bộ Công ty Cổ phần Thương mại (CPTM) Thành Đạt (thành phố Thái Bình) và sự quan tâm thường xuyên của cấp ủy, chính quyền địa phương chính là nhân tố tạo nên sức mạnh hợp tác trong chỉ đạo, điều hành sản xuất, kinh doanh. Đảng bộ xác định: Muốn phát triển phải đồng lòng, đổi mới tư duy, tăng cường đầu tư chi tiêu sâu, đổi mới phương tiện kỹ thuật, tích cực đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị và chuyên môn cho cán bộ, công nhân viên. Trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, Đảng bộ và chuyên môn luôn đoàn kết, thống nhất, để ra những giải pháp phù hợp trong từng thời điểm; thực hành tiết kiệm, nâng cao năng suất để tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Nhờ đó, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty phát triển năm sau cao hơn năm trước với mức tăng trưởng từ 15 - 20%/năm.

5 năm qua, Đảng bộ Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo và đưa ra những chủ trương cho Công ty đầu tư phát triển vào nhiều ngành nghề thuộc lĩnh vực an

đã nghiên cứu, ứng dụng thành công hệ thống xử lý rác thải sinh hoạt không chôn lấp - TTD-01, được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp bằng độc quyền sáng chế, đạt giải nhất cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ năm 2017 tỉnh Thái Bình. Với công suất 50 tấn/ngày, hệ thống xử lý rác thải sinh hoạt không chôn lấp - TTD-01 của Công ty đã xử lý triệt để rác thải sinh hoạt của 16 xã, thị trấn của huyện Quỳnh Phụ. Rác thải được đưa về nhà máy, sau đó phân loại thành rác hữu cơ, rác vô cơ, chất thải rắn. Qua hệ thống, rác hữu cơ được xử lý thành phân hữu cơ vi sinh chất lượng cao phục vụ nông nghiệp, giá thành thấp; túi nilon được tái chế thành hạt nhựa cung cấp cho các nhà máy chế biến, góp phần giải quyết bài toán ô nhiễm môi trường tại khu vực nông thôn. Cùng với đó, Đảng bộ Công ty lãnh đạo hoàn thành các nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, tham gia BHYT, BHXH, BHTN cho người lao động. Hiện Công ty tạo việc làm ổn định cho trên 100 lao động với thu nhập từ 6 - 8 triệu đồng/người/tháng.

Đã đạt được mục tiêu duy trì mức tăng trưởng 25% trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và thế giới chịu nhiều ảnh hưởng của dịch Covid-19, thời gian tới, Đảng bộ Công ty tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư xây dựng chuỗi 5 nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt theo công nghệ TTD-01 tại các tỉnh Thái Bình, Bắc Giang, Đắk Nông; hoàn thiện đầu tư trung tâm thương mại Tân Bình tại xã Tân Bình (thành phố Thái Bình)... Chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, công tác chăm lo đời sống cán bộ, công nhân viên và thực hiện nghĩa vụ với nhà nước, phấn đấu giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.



Khu phân loại rác thải sinh hoạt của Công ty.

MINH NGUYỆT

Giá thức ăn chăn nuôi (TĂCN) gần đây liên tục tăng cao, trong khi đó giá sản phẩm chăn nuôi như lợn hơi, gà, vịt, trứng đều giảm mạnh, nhiều hộ chăn nuôi gặp khó khăn do hiệu quả sản xuất giảm, lo ngại nguy cơ chăn nuôi không có lãi hoặc thua lỗ.

7 lần tăng giá

Gia đình anh Lê Văn Tinh và chị Trịnh Thị Yến, thôn Bách Tĩnh, xã Bách Thuận (Vũ Thu) hiện là hộ kinh doanh TĂCN và có trang trại nuôi lợn thịt quy mô lớn. Chị Yến cho biết: Từ tháng 9/2020 đến nay, giá TĂCN các loại đều tăng. Cụ thể, đối với các loại thức ăn dành cho chăn nuôi lợn đã 7 lần tăng giá. Tùy mỗi sản phẩm cám, hãng cám khác nhau mà giá tăng khác nhau, sau 7 lần tăng thì giá cám bình quân hiện nay là 12.000 - 13.000 đồng/kg, tăng từ 2.700 - 2.800 đồng/kg, tương đương mức tăng 25%. Đại lý TĂCN của gia đình chị Yến trước kia thường cung cấp ra thị trường trên 200 tấn cám/tháng thì hiện nay chỉ đạt 50% lượng tiêu thụ này do giá cám tăng, người chăn nuôi thu hẹp quy mô chăn nuôi. Ngay từ trang trại của gia đình, chị Yến đã buộc phải giảm quy mô chăn nuôi từ 1.000 con lợn/lứa xuống còn 500 - 600 con lợn/lứa do lo ngại chăn nuôi không có lãi hoặc thua lỗ.

Không chỉ giá TĂCN lợn tăng cao mà giá thức ăn dành cho chăn nuôi gia cầm như gà, vịt cũng tăng cao. Ông Tô Viết Triệu, chủ trang trại chăn nuôi vịt thịt, vịt đẻ và các loại cá tại xã Tân Phong (Vũ Thu) cho biết: Mấy tháng trước, giá 1 bao cám (25kg) dành cho vịt thịt là 220.000 đồng, sau nhiều lần tăng thì hiện nay là 295.000 đồng, tăng 75.000 đồng/bao, như vậy là tăng hơn 25% so với trước. Tương tự, giá cám dành cho vịt đẻ cũng tăng từ 350.000 đồng lên 410.000 đồng/bao, tăng 1.800 đồng/kg. Với quy mô chăn nuôi 3.000 - 4.000 con vịt/lứa và 5 mẫu ao thả cá, mỗi tháng gia đình ông Triệu cần nhập về 10 tấn TĂCN các loại. Với mức tăng giá TĂCN

Giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, người chăn nuôi gặp khó khăn

này, ông Triệu bị mất thêm 25 - 30 triệu đồng/tháng so với trước. Điều ông lo lắng hơn cả là giá TĂCN sẽ còn tiếp tục tăng.

Người chăn nuôi gặp khó

Nếu giá TĂCN liên tục tăng thì ngược lại, giá thịt lợn hơi, gà, vịt, trứng gà, trứng vịt đều giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Chị Trịnh Thị Quỳnh Nga, chủ trang trại chăn nuôi lợn thôn Bình Minh, xã Bách Thuận (Vũ Thu) cho biết: Giá thức ăn cho lợn tăng nhưng ngược lại giá thịt lợn hơi gần đây giảm đáng kể, từ 90.000 đồng/kg vào tháng 2/2021 thì hiện nay chỉ đạt 67.000 - 70.000 đồng/kg. Chỉ tính riêng giá lợn hơi giảm mạnh như hiện nay người chăn nuôi đã giảm lợi nhuận từ 2 - 2,3 triệu đồng/tạ lợn hơi. Để có 1 tạ thịt lợn hơi, người chăn nuôi cần đầu tư 2,2 tạ cám, với giá cám tăng 2.700 - 2.800 đồng/kg, chỉ phí chăn nuôi sẽ tăng lên xấp xỉ 600.000 đồng/tạ thịt lợn hơi. Như vậy, do ảnh hưởng của giá TĂCN tăng và giá lợn hơi xuống thấp, thời điểm này, người chăn nuôi đã bị giảm lợi nhuận 2,6 - 2,9 triệu đồng/con lợn. Với chi phí đầu tư

và giá cám như hiện nay, bà con chỉ được lãi khoảng 500.000 - 600.000 đồng/con lợn. Nếu không tính toán kỹ chi phí đầu vào và đầu ra, cộng thêm rủi ro nếu lợn bị bệnh dịch tả lợn châu Phi thì bà con rất có thể rơi vào thua lỗ.

"Nếu thời điểm đầu năm 2021, giá gà thịt đạt 70.000 - 75.000 đồng/kg thì nay chỉ còn 60.000 đồng/kg; giá vịt thịt giảm từ 43.000 - 45.000 đồng/kg xuống còn 30.000 - 34.000 đồng/kg, giá trứng vịt giảm từ 3.000 đồng/quả xuống còn 2.300 - 2.500 đồng/quả hiện nay. Giá bán gà, vịt, trứng giảm trong khi giá TĂCN lại tăng, hiện nay chúng tôi đang cảm cực kỳ không có lãi. Nếu tiếp tục đà giá TĂCN tăng, giá sản phẩm giảm thì chúng tôi chắc chắn sẽ rơi vào tình thế căng thẳng nếu không thua lỗ và phải tính đến phương án bán phá đàn" - ông Phạm Văn Quỳnh, chủ trang trại chăn nuôi vịt xã Minh Quang (Vũ Thu) cho hay.



Giá thức ăn chăn nuôi tăng cao trong khi giá lợn hơi, gà thịt, vịt thịt lại giảm khiến người chăn nuôi gặp khó khăn.

QUYNH LƯU